

# คู่มือออนไลน์

(7 ตุลาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่รายได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อย

สวัสดิการรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ญาติกา เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เวลา 10.05 น. เชียงใหม่ เพศหญิง

ก่อนอื่น จะขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณญาติกาก่อน

จุดด้อยที่เห็นได้ชัดในดวงชะตาของคุณญาติกาก็คือ คุณมักจะได้ผลตอบแทนจากการทำงาน ไม่ค่อยคุ้มค่าที่ลงทุนลงแรงนัก หรือ อย่างน้อยที่สุด คุณก็รู้สึกว่ารายได้ไม่คุ้มกับความเหนื่อยยากที่อุตสาหะทุ่มเทลงไป

คำถามแรก ต้องการย้ายทำเลร้านค้าใหม่ ที่มีโอกาสค้าขายได้มากกว่าเดิม มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดคะ หรือ อดทนอยู่ที่เดิม

เนื่องจากคุณไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมาเลยว่ ทำกิจการขายของประเภทไหน จึงขอตอบไปตามตัวเลขในดวงชะตานะครับ

ตามที่ได้พยากรณ์พื้นชะตาเดิมของคุณว่า คุณจะรู้สึกเสมอว่า ผลตอบแทนจากการงาน หรือ เงินเดือน หรือ การค้าขายของคุณ มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะน้อย ไม่เป็นที่พอใจของคุณเลย

เรียกว่า รายได้ไม่คุ้มค่าแรงที่ลงไป

นอกจากนี้ คุณยังมักประสบกับเหตุการณ์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง หรือเงินทองรั่วไหลแบบไม่คาดคิดเสมอๆ ทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แม้ว่าจะมีรายได้ดีพอสมควรก็ตาม

เข้าใจว่า ตอนนี้คุณกำลังมีเรื่องให้คิดมากมายหลายเรื่อง เรื่องการเงิน คิดวางแผนจะทำอะไรใหม่ๆ กำลังยุ่งกับเรื่องการติดต่อสัญญาเอกสารเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ และ กำลังมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องบ้าน หรือ ที่ทำงาน

ผมไม่รู้ว่าคุณทำอาชีพอะไร แต่ดูจากดวงชะตาแล้ว หาก你不ทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้านขายที่ดินทำนองนี้ ก็อาจจะค้าขายเกี่ยวกับสิ่งตกแต่งประดับประดาบ้าน หรือ ขายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ต้องใช้ศิลปะความสวยงามเข้ามาผสม

แน่นอนว่า หากคุณค้าขายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว วินาทีนี้ ธุรกิจด้านนี้ไม่น่าจะเฟื่องฟู หากมีแต่จะเตี้ยต่ำลง เพราะวิกฤติเรื่องการเงิน อุปสงค์อุปทาน จำนวนบ้านและ คอนโดมิเนียมมีมากเกินไปกำลังซื้อของคน

จึงอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ค้าขายตรงทำเลเดิมไม่ค่อยดี จึงคิดจะเปลี่ยนทำเลใหม่ ก็ขอให้ใจเย็นๆ เพราะตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2559 นี้ ผลประกอบการทางการค้าน่าจะกระเตื้องขึ้นบ้าง

คำถามที่สอง จะมีโอกาสได้มีเงินเก็บ หกหมื่นสิบล้าน ตั้งตัวได้เมื่อไหร่คะ

จุดอ่อนของดวงชะตาของคุณอีกจุดหนึ่งก็คือ เรื่องหนี้สิน

คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง หรือ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แม้ว่าจะมีรายได้ที่ดีพอสมควรก็ตาม เมื่อใช้จ่ายเงินเยอะ เก็บเงินไม่อยู่ก็ต้องเป็นหนี้ ด้วยการกู้ยืมเงิน

ผมคิดว่า คุณอาจจะเพิ่งกู้เงิน หรือเป็นหนี้เมื่อประมาณต้นปีพ.ศ. 2555 นี้เอง

คำถามที่ว่า จะมีโอกาสได้มีเงินเก็บ หกหมื่นสิบล้าน ตั้งตัวได้เมื่อไหร่ นั้น ก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมการใช้เงินของคุณแล้วละ ว่าคุณจะรักษาระเบียบบวินัยการใช้เงินได้มากน้อยแค่ไหน แต่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อย เพราะอุปสรรคในเรื่องนี้มีสูง แต่หากตั้งใจจริง ก็น่าจะตั้งตัวได้แน่ครับ

คำถามสุดท้าย จะมีโอกาสได้เรียนต่อไหมคะ

เนื่องจากดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะคาบเกี่ยว ก้ำกึ่ง มีทั้งดีและไม่ดีผสมกัน แต่พื้นชะตาเดิมของคุณในเรื่องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศค่อนข้างจะเข้มแข็ง ก็จึงทำให้มีโอกาสอย่างมากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้

แต่ก็มีอุปสรรคครับ ก็ต้องใช้ความพยายามหน่อย

ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณญาติกา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณ ดาว ครีบ

ขณะนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์ขณะนี้เหลืออีก 1 คิว หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ก็รีบส่งจดหมายมากถามได้ จะไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

